

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG CAO XANH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~839~~839/UBND

V/v lấy ý kiến Nhân dân về tên gọi 02 công trình cầu Cửa Lục 1 và cầu Cửa Lục 3 trên địa bàn thành phố Hạ Long

Cao Xanh, ngày 14 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:

- Khu trưởng các khu dân cư;
- Các trường học trên địa bàn;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường;

Thực hiện Công văn số 8286/UBND ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long về việc Nhân dân về tên gọi 02 công trình cầu Cửa Lục 1 và cầu Cửa Lục 3 trên địa bàn thành phố Hạ Long

Ủy ban nhân dân phường Cao Xanh yêu cầu các khu dân cư công khai lấy ý kiến Nhân dân về tên gọi của 02 công trình cầu Cửa Lục 1 và cầu Cửa Lục 3 cụ thể như sau:

**- Về công trình cầu Cửa Lục 1:**

+ **Phương án 1 đặt tên là “Cầu Tình Yêu”**: Công trình cầu Cửa Lục 1, là cây cầu đầu tiên nối Hạ Long với Hoành Bồ cũ khi hai đơn vị hành chính cấp Huyện hợp nhất làm một. Tên gọi “**Cầu Tình Yêu**” thể hiện sự kết nối, gắn bó giữa đôi bờ Cửa Lục, giữa Hạ Long mới và Hoành Bồ cũ nay đã hòa thành một đề cùng hướng tới phát triển xây dựng thành phố Hạ Long trở thành trung tâm du lịch Quốc gia, có tầm Quốc tế; là hạt nhân quan trọng để xây dựng Quảng Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. “**Tình yêu!**” Không chỉ thực hiện sứ mệnh kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế giữa bờ Tây và bờ Đông cây cầu, mà còn là điểm nhấn về cảnh quan, hứa hẹn là địa điểm hẹn hò lý tưởng, điểm tham quan trải nghiệm cho du khách đến ngắm cảnh, trải nghiệm.

+ **Phương án 2 đặt tên là “Cầu Cửa Lục 1”**: được lấy theo tên gọi của địa danh vịnh Cửa Lục trên địa bàn thành phố Hạ Long và cũng là tên của dự án công trình cầu Cửa Lục 1; được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 4641/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt Dự án cầu Cửa Lục 1”.

+ **Phương án 3 đặt tên là “Cầu Lê Lợi”**: Công trình cầu Cửa Lục 1 có điểm cuối giao với QL.279 tại Km24+750 thuộc địa phận xã Lê Lợi. Do đó, dự kiến tên gọi “**Cầu Lê Lợi**” là gắn với địa danh xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long. “**Lê Lợi**” cũng là tên danh nhân, nhân vật lịch sử gắn liền với địa danh làng Trí Xuyên, Hoành Bồ xưa kia. Tại khu vực công trình dự án cầu Cửa Lục 1 chạy qua, hiện có di tích đền thờ vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) và vị cận thần là Lê Lai. Đây là di tích đã được UBND tỉnh xếp hạng cấp Tỉnh năm 2003.

+ *Đề xuất tên gọi khác (dẫn chứng cụ thể về lý do lựa chọn)*

- Về công trình cầu Cửa Lục 3:

+ *Phương án 1 đặt tên là “Cầu Bình Minh”*: “*Bình Minh*” là một danh từ có ý nghĩa là khoảng thời gian mới hừng sáng trước khi mặt trời mọc. Đặt tên công trình dự án cầu cửa Lục 3 là “*Cầu Bình Minh*”, thể hiện sức sống mới, tràn đầy năng lượng của thành phố Hạ Long mới (sau sáp nhập); Tên gọi “*Cầu Bình Minh*” kết nối đôi bờ vịnh Cửa Lục mang theo một nguồn năng lượng lớn, những tiềm năng của vùng đất đai rộng lớn của huyện Hoàn Bô trước đây và thời gian gần nhất tới đây sẽ được đánh thức với các khu đô thị dịch vụ hiện đại, đồng bộ, các Khu công nghiệp sạch, công nghệ cao sẽ được thu hút vào để tạo ra giá trị lớn góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hạ Long nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung.

+ *Phương án 2 đặt tên là “Cầu Cửa Lục 3”*: “*Cầu Cửa Lục 3*” được lấy theo tên gọi của địa danh vịnh Cửa Lục trên địa bàn thành phố Hạ Long và cũng là tên của dự án công trình cầu Cửa Lục 3, được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 4642/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 “V/v phê duyệt Dự án cầu Cửa Lục 3” và Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của “V/v phê duyệt điều chỉnh Dự án cầu Cửa Lục 3”.

+ *Phương án 3 đặt tên là “Cầu Thống Nhất”*: Công trình cầu cửa Lục 3 có điểm cuối nối với Quốc lộ 279 tại Km 16+740 thuộc địa phận xã Thống Nhất. Do đó dự kiến tên gọi “*Cầu Thống Nhất*” là gắn với địa danh xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long; “*Thống Nhất*” còn có ý nghĩa “*Hợp lại thành một khối, có chung một cơ cấu tổ chức, có sự điều hành chung...*” của cán bộ và Nhân dân thành phố Hạ Long.

+ *Đề xuất tên gọi khác (dẫn chứng cụ thể về lý do lựa chọn)*

Để việc tham gia lấy ý kiến đặt tên cho 02 công trình cầu Cửa Lục 1 và cầu Cửa Lục 3 trên địa bàn thành phố Hạ Long đảm bảo thời gian; thực sự ý nghĩa, thiết thực, gắn với những sự kiện, dấu ấn lịch sử của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, cách mạng, bồi đắp tình yêu, lòng tự hào về vùng đất, con người Hạ Long, Quảng Ninh... Ủy ban nhân dân phường đề nghị các tổ chức chính trị xã hội phường và yêu cầu các trường học, khu dân cư cùng phối hợp triển khai, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân cụ thể sau:

### **1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.**

Tuyên truyền đến các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia ý kiến, bình chọn về phương án tên gọi 02 công trình cầu cửa Lục 1 và cầu Cửa Lục 3 trên địa bàn thành phố Hạ Long thông qua các kênh do thành phố phát động.

### **2. Các trường học trên địa bàn**

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nhà trường tham gia bình chọn về phương án tên gọi 02 công trình cầu cửa Lục 1 và cầu Cửa Lục 3; đồng thời tham gia các khảo sát lấy ý kiến trên các trang mạng xã hội facebook như: “*Tuyên Giáo*”, “*Bai tho Mountain*”, “*Hạ Long*”

Ngày Mới”, “Tuyên giáo Hạ Long”, “Truyền hình Hạ Long”; báo điện tử Quảng Ninh baoquangninh.com.vn...

### 3. Bộ phận Văn hóa – Xã hội

Xây dựng các tin, bài tuyên truyền trên cổng thôn tin điện tử thành phần của phường; phổ biến nội dung, ý nghĩa của việc đặt tên công trình công cộng (dự án cầu Cửa Lục 1 và cầu Cửa Lục 3) trên địa bàn thành phố. Chủ động phối hợp với các khu dân cư tuyên truyền rộng rãi cho đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tích cực ủng hộ, tham gia ý kiến và bình chọn phương án đặt tên cho 02 công trình công cộng trên địa bàn. Tổng hợp kết quả tham gia gửi thành phố trước ngày 15/9/2021 theo quy định.

### 4. Các khu dân cư

Phổ biến, tuyên truyền và lấy ý kiến tham gia, bình chọn về phương án tên gọi cho 02 công trình cầu cửa Lục 1 và cầu Cửa Lục 3 trên địa bàn Thành phố cho nhân dân biết hoặc đăng tải tuyên truyền lấy ý kiến qua các trang facebook, nhóm zalo ...

Ủy ban nhân dân phường đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và yêu cầu các trường, các khu dân cư tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

#### Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy, HĐND phường (B/c)
- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch UBND phường (Chỉ đạo);
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường (P/h);
- Các trường học trên địa bàn (Thực hiện);
- Các khu dân cư thực hiện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Cường